



"วันพ่อ" 5 ธันวาคมมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ของพระเจดีย์มิ่งนิรันดร์

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550

ฉบับที่ 0 0 2 6

เยี่ยมบ้านทึตศึกษา-บ้านทึตคึนถึน จ.น่าน มอบผ้าห่ม เด็ก'หายหนาว'

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะผู้บริหาร รวม 9 คน เดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อติดตามผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตบ้านทึตศึกษาและบ้านทึตคึนถึนที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือ เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2550

โดยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติได้พบกับนิสิตบ้านทึตศึกษาที่โรงเรียนพระราชาคณะเฉลิมพระเกียรติซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ท้องถิ่นถูกรังการตามแนวชายแดนมีโอกาสเข้าทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 372 คน เป็นเด็กและเยาวชนจากชาวไทยภูเขา 8 เผ่าในพระราชอาณาจักรคิดเป็นจำนวนประมาณ 80% ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งส่วนนี้มีปัญหาการเดินทางที่ระบะทางความห่างไกลและอุปสรรคจากภูมิประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการให้เป็นนักเรียนประจำที่พัทอยู่ในหอโรงเรียน

อ่านต่อหน้า 2



3 ธ.ค.2550 โพรวิซชาลัย วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 21

ขอเชิญชวนประชาคม มศว ร่วมงานสัมมนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพรวิซชาลัย โดยเข้ารับฟังการเสวนาทงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถานการณืคุณภาพทางวัฒนธรรม จากวิทยากรพิเศษผู้มีชื่อเสียงของประเทศ เวลา 08:30 - 15.00 น. และเวลา 15:00 - 16.30 น. ขอเชิญชวนแลกเปลี่ยนข่าววันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 วันที่ 28 มกราคม 2551 ที่ต่าบลหนองหมากพ่าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งสองงานครั้งนี้ จะจัดขึ้น ณ ห้อง Convention AB ชั้น 1 โรงแรมเมอริเดียน

โอกาสนี้นายสุรพล พงษ์ทัตศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า มศว ได้ตั้งวิทยาลัยโพรวิซชาลัยขึ้นแล้วที่บ้านใหม่ศรีจำปาทอง หมู่ 3 ต.หนองหมากพ่าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยได้มีการดำเนินการปลูกสร้าง 'บ้านดิน' เพื่อเป็นสถานที่เรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเป็นธรรมชาติท้องถิ่น และสอดคล้องกับเนื้อหาที่เน้นสาขาวิชาของความเป็นภูมิปัญญาไทยและการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งวิทยาลัยโพรวิซชาลัยได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองแนวเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว

วิทยาลัยโพรวิซชาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บนพื้นที่ 61 ไร่ ซึ่งมี ผศ.อำนาจ เข็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ซึ่งศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว ได้ร่วมดำเนินงานจัดการและสนับสนุนมาโดยตลอด

อ่านต่อหน้า 2



บ้านดิน วิทยาลัยโพรวิซชาลัย

นิสิต มศว ปลื้ม! เชิญเหรียญ กีฬาระดับชาติ 'ซีเกมส์' ครั้งที่ 24 ชุดไทย-ชุด Escot

ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 โดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 6 -15 ธันวาคม 2550 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โอกาสนี้มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้ได้รับเกียรติเป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่เชิญเหรียญรางวัล และเชิญของที่ระลึก โดยทีมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำ ตัวแทนนิสิตที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดเตรียม ความพร้อมในการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24

อ่านต่อหน้า 2



โพธิวิชาลัย-วันสมเด็จพระเทพฯ

นอกจากอธิการบดีและทีมงานผู้บริหารได้ปฏิบัติภารกิจตามจุดหมายที่วางไว้แล้ว ยังถือโอกาสนี้มอบผ้าห่มให้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนนี้อีกด้วย รวมถึงยังเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การศึกษาทางไกลของนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ข ติดตามผลและแลกเปลี่ยนความคิดกับบัณฑิตศึกษาของ มศว ที่โรงเรียนบ้านสะบันงา พร้อมทั้งพื้นที่เตรียมการจัดทำห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาออกและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กและเยาวชน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากและส่งผลทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางการศึกษาวินัยธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้ SWU Weekly จะรายงานให้ประชาคม มศว ได้ทราบต่อไป

3 ธ.ค. 2550 แกล้งจัดตั้งโพธิวิชาลัย วันสมเด็จพระเทพฯ



ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดี ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้

ผศ.อำนาจ กล่าวว่า 'โพธิวิชาลัยตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาให้อยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่สามารถประยุกต์เชื่อมโยงมาใช้ในการศึกษาได้ด้วย เป็นการจัดการศึกษาที่มีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมได้แก่ ภาคีภาคเอกชนที่ได้สร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว การผลิตพลังงานทดแทนแก๊สโซลฮอล์ การผลิตน้ำตาลอินทรีย์ บัญชีอินทรีย์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากบัญชีอินทรีย์ ซึ่งให้เห็นว่าอุตสาหกรรมก็สามารถเชื่อมโยง

เข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นความหวังให้ชุมชนในอนาคตได้

บนพื้นที่ 61 ไร่ ของวิทยาลัยโพธิวิชาลัยนั้น จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แปรเป็นพื้นที่ห้องเรียน 9 ห้องเรียนให้กับผู้เรียน ได้แก่ 9 ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชน ใช้ภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐานใช้ปราชญ์ชุมชนในแต่ละอำเภอ ที่มีความชำนาญในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอน และให้ความรู้และถ่ายทอดกับนิสิตของวิทยาลัยโพธิวิชาลัยได้

ผมเชื่อว่าโพธิวิชาลัยนี้จะเป็นสถานศึกษาตัวอย่างที่บอกให้สังคมได้เห็นจริงๆว่า มศว เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง ไม่ใช่ทำเพียงแค่อธิบายหรือทำงานเพียงแต่การวิจัยแล้วจบเพียงแค่นั้น ซึ่งต้องใช้ความรู้จากหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนวิชาการ ความรู้จากเอกชน ความรู้จากชุมชน ความรู้จากภาครัฐ นำความรู้จากภาคส่วนมาเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดปรัชญาพอเพียง และลงสู่การปฏิบัติแบบครบวงจร เป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดทางการศึกษาที่เน้นสร้างคนให้เข้าใจในแนวคิดปรัชญาพอเพียง

สิ่งสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับวิทยาลัยแห่งนี้คือ ในวันที่ 21 มกราคม 2551 มศว จะจัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ขึ้นทุกปีเนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จาก มศว วันสมเด็จพระเทพฯ นี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความหมายกับชาว มศว ทุกคนและในวันดังกล่าวนี้สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์และทอดพระเนตรวิทยาลัยโพธิวิชาลัยด้วย จะเป็นวันที่ ประชาคม มศว และภาคีทุกภาคส่วนมีความภูมิใจมากที่สุดอีกวันหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ของ มศว'

โดยการเสนาทางวิชาการในหัวเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมในสถานการณศึกคามทางวัฒนธรรม ดังกล่าวนั้นจะได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน เช่นเดียวกับการแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ร่วมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาทิ ดร.วาณี อรรถนสาธิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ตลอดจนวิทยากรพิเศษ เช่น ศ.เอกวิทย์ ณ ถลาง ซึ่งจะบรรยายเรื่อง ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม เพื่อคุ้มกันชุมชนโลกและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการแถลงข่าวงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 21 นี้

ยังจัดให้ผู้มีเกียรติและแขกร่วมงานได้รับชมวีดิทัศน์ 'ตามรอยพ่อสู่โพธิวิชาลัย' ร่วมด้วยองค์กรเบญจภาคี ร่วมนำเสนอเรื่อง 'ก้าวอย่างโพธิวิชาลัยโดยองค์กรเบญจภาคี' ตลอดจนยังมีนายสุรพล พงษ์ศักดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และนายจำรูญ สินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ซีเกมส์ - นิสิต ปลื้ม!

เพื่อนำเสนอชุดเครื่องแต่งกายของผู้ทำหน้าที่เชิญเหรียญและเชิญธงที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.ณัฐ อินทรปาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

โดยชุดเครื่องแบบได้รับการออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติและชุด Escot ที่สื่อถึงการทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยนิสิตที่สวมชุดไทยจะทำหน้าที่เชิญเหรียญและเชิญธงที่ระลึกซึ่งเป็นแมสคอตที่ดูคาน้องคน และนิสิตที่สวมชุด Escot จะทำหน้าที่เป็นผู้นำนักกีฬาและผู้นำวีไอพีในการเชิญเหรียญ ผู้นำวีไอพีในการมอบธงที่ระลึกแก่นักกีฬา แบ่งเป็น 3 ทีมและมี 3 คนต่อทีม โดยมีนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ครั้งนี้ 30 กว่าคน มีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไปและมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ยอดเยี่ยม ซึ่งนิสิตเหล่านี้จะทำหน้าที่ที่ศูนย์ประสานงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ทั้งคณะอาจารย์ผู้ทำหน้าที่ฝึกซ้อมออกแบบเครื่องแต่งกายจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมี รศ.พญณี ศุภเศรษฐศิริ เป็นที่ปรึกษาและมี อ.กิตติกรรณ์ พหลุมพันธ์ ร่วมด้วย อ.ระวีวรรณ วรรณวิไชย อ.ปรจัน แพทยานนท์ อ.ปิยะชาติ มากพา และ อ.ปรารถนา คงสำราญ และนิสิตทั้ง 30 กว่าคนจากหลายๆ คณะ ต่างรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากในการที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

รับสมัครนิสิตอาสาสมัครช่วยงานรับบริจาคเข้ากองทุนปรับปรุงโรงพยาบาลชลประทานรังสฤษฎ์

รับสมัครนิสิตช่วยดูแลความเรียบร้อยและให้บริการรับของภายในงานนิทรรศการการแสดงธรรมของพระพรหมมิ่งกลางธาร์ย์ (หลวงปู่ปัญญาบันกัญญ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ กองกิจกรรมนิสิต โทร. 0 2649 5657-60 จนถึงวันที่ 19 ม.ค. 2551

Calendar WEEKLY

วันพุธที่ 28 พ.ย. 2550
พิเศษ : สัปดาห์ฉลองเกษียณอายุ 60 ปีของ รศ.ดร.สุวิมล ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2550
ประชุม : การประชุมวิชาการบนเวทีต้นวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ The Sixth Princess Chulabhorn Science Congress โรงแรมเซาท์-ไฮท์ กรุงเทพฯ
พิเศษ : สัปดาห์ฉลองเกษียณอายุ 60 ปีของ รศ.ดร.สุวิมล ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2550
พิเศษ : สัปดาห์ฉลองเกษียณอายุ 60 ปีของ รศ.ดร.สุวิมล ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2550
พิเศษ : สัปดาห์ฉลองเกษียณอายุ 60 ปีของ รศ.ดร.สุวิมล ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2550
พิเศษ : สัปดาห์ฉลองเกษียณอายุ 60 ปีของ รศ.ดร.สุวิมล ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 2550
พิเศษ : กิจกรรมจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (สวศ.) ณ โรงแรมเซาท์-ไฮท์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2550
พิเศษ : สัปดาห์ฉลองเกษียณอายุ 60 ปีของ รศ.ดร.สุวิมล ภาควิชาศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี



สภ.มศว ชุดเชิญ อธิการบดี ณ ถลางและผู้บริหาร รวม 9 คน เดินทางไปตั้งศิลาฤกษ์วัดศิวารามและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วัดศิวาราม ณ วัดศิวาราม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2550



ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับคณะผู้บริหาร มศว จัดประชุมเรื่อง ทัศนทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.วิมล วัฒนกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธาน ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วัฒนกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร



ทีมประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ นำทีมของคณะและหน่วยงานใน มศว องค์กร โดยมอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มอบเป็นของขวัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ให้กับนิสิต ประชาคม มศว ได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550



สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ม.ค.2551 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2550 ณ อุทยานรังสรรค์ จ.นครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ เยี่ยม มศว องค์กรฯ

ทีมประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมขบวนคณะและหน่วยงานภายใน มศว องค์กรฯ โดยมอบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อแนะนำเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ให้กับนิสิต ประชาคม มศว ได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บทสนทนาฉบับ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) และป้ายตัวอักษรใหญ่ ติดต่อกับที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5797, 5668

ติดต่อสอบถามและสงข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว
โทร 0-2649-5000 ต่อ 5797 หรือ 5666

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ